

(แบบฟอร์ม) แผนกลยุทธ์ กิจกรรมการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรดิตต์ ปีงบประมาณ 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ (4 excellence) : 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ค้ำครองผู้บริโภคเป็นเลิศ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (PP&P Excellence + Environment)

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (ตาม Strategy map):3.8 พัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

เป้าหมายสำคัญ (ระบุ เป็น Keyword เช่น Coverage , Quality) : จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 1.ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

หน่วยงาน/กลุ่มงาน : กลุ่มงานกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (งานอาชีวอนามัย)

ประเด็นปัญหาปี 2566	กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย/กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1.ร้อยละจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรดิตต์ มีโรคจากการประกอบอาชีพ คือ โรคซิลิโคสิส และโรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร - โรคซิลิโคสิส หรือ โรคที่เกิดจากฝุ่นหินซิลิกา มีอัตราป่วยมากกว่า 0.1 ต่อประชากรแสนคน ปี 2566 จ.อุดรดิตต์ มีอัตราป่วยเท่ากับ 1.47 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตจากการวินิจฉัยเป็นโรคซิลิโคสิสสะสมจากปี2558-2566 จำนวน 15 คน - ปี 2566 จ.อุดรดิตต์ มีการคัดกรองเพื่อหาสารเคมีตกค้างในเลือดโดยใช้กระดาษ Reactive paper พบระดับ	กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562				
	(เป้าหมายกลยุทธ์/Key Word :จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562) (ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ KPI : 1.จังหวัดผ่านการประเมินจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 2.ร้อยละของผู้ป่วยรายใหม่ที่วินิจฉัยเป็นโรคซิลิโคสิสไม่เกิน (ร้อยละ 4).)				
	กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตาม นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย				
	กิจกรรมหลักที่ 1.1.1แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรดิตต์และทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม				
	1) ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรดิตต์และทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเพื่อ (แบ่งเป็น 3 ทีม ตามบริบทการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรดิตต์) เพื่อทำหน้าที่ในการสอบสวนโรค เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพเสนอต่อกรมควบคุมโรค		ม.ค.-67		


ประเด็นปัญหาปี 2566	กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย/กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)			
		Q1	Q2	Q3	Q4
เสียงและไม่ปลอดภัยรวมกัน มากกว่าร้อยละ 35 มีทั้งหมด 5 อำเภอคือ 1. อ.ตรอน 84.45 % 2. อ.พิชัย 61.66% 3.อ.พากทำ 52.10% 4.อ.เมือง 46.61 % 5.อ.น้ำปาด 36.67% 2. ทีมหน่วยปฏิบัติการที่จัดตั้งโดยมีคำสั่งจังหวัดอุดรดิตถ์ที่ 10184/2565 มีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากเกษียณ/ลาออก/ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานต้องมีการทบทวนทีมในหน่วยปฏิบัติการใหม่ และต้องผ่านการอบรมจากกรมควบคุมโรคก่อน	2) จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอปัญหาโรคจากการประกอบอาชีพเข้าสู่วาระการประชุมและวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาในพื้นที่(โรคซิลิโคสิส และโรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร)		มี.ค.-67		
	<b>กิจกรรมหลักที่ 1.1.2 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังการป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง</b>				
	1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบถึงมาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	พ.ย.66			
	2) สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การคัดกรองเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม		ม.ค.-67		
	<b>กิจกรรมหลักที่ 1.1.3 ติดตามการดำเนินงานป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ(โรคซิลิโคสิสและโรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช)ให้กับสถานประกอบการและประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่รอบสถานประกอบการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย</b>				
	1) มีการส่งคืนข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ(โรคซิลิโคสิสและโรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช)เพื่อให้กับสถานประกอบการและประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่รอบสถานประกอบการทราบ และร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันกับภาคีเครือข่ายต่อไป			ก.ค.-67	
	2) มีการสรุปผลดำเนินงานการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ(โรคซิลิโคสิสและโรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช)เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป			ก.ค.67	
	<b>กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการ</b>				
	1) สนับสนุนให้มีการอบรมออนไลน์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมหน่วยปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก		ก.พ.67	มี.ค.67	
	2) ทบทวนบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการการสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ		ม.ค.-67	เม.ย.67	


ประเด็นปัญหาปี 2566	กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย/กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)			
		Q1	Q2	Q3	Q4
<p>1.เกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ( รพ./รพ.สต.) ยังมี รพ.และ ยังอยู่ใน ระดับเริ่มต้นพัฒนา จำนวน 1 แห่งและต้องประเมินรอบใหม่ในปี2567 จำนวน 4 แห่ง (รพ.สต.)มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข เพียง 66 แห่ง จากทั้งหมด 89 แห่ง เนื่องจากมีการถ่ายโอนไปอยู่ในสังกัด อบจ.อต. จำนวน 40 แห่ง</p> <p>2. สสจ.อต.ยังไม่มีแผนซ่อมแผน อักศิกภัยให้กับบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p> <p>3. ดำเนินงานตามมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ มีเพียงสถานประกอบการขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่งเท่านั้น.</p>	<p><b>กลยุทธ์ที่ 2</b> ขับเคลื่อนและ พัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ( รพ./รพ.สต.) และในสถานประกอบการ</p> <p>(เป้าหมายกลยุทธ์/Key Word :สถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม)</p> <p>(ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ KPI :</p> <p>1.ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ ดี ขึ้นไป (ร้อยละ 60</p> <p>2.ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ พื้นฐาน ขึ้นไป (ร้อยละ 50))</p>				
	<p><b>กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1</b> ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน รพ./รพ.สต.)</p>				
	<p><b>กิจกรรมหลักที่ 2.1.1</b> จัดประชุม Core Team การดำเนินงานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม</p>				
	1) จัดประชุม Core Team เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม		ม.ค.-67		
	2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคสำหรับการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในพื้นที่		ม.ค.-67		
	3) ให้มีการประเมินตนเองในระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาส่วนที่ขาด			พ.ค.-67	
	<p><b>กิจกรรมหลักที่ 2.1.2</b> สนับสนุนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัย</p>				
	1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยเช่น หลักสูตรอาชีวอนามัยออนไลน์ พื้นฐาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย		ม.ค.-67		
	2) จัดอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ่อมแผนอักศิกภัยให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อให้มีทักษะในการป้องกันตนเองและเพื่อให้เกิดปลอดภัยในการทำงาน		ก.พ.-67		

ประเด็นปัญหาปี 2566	กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย/กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)			
		Q1	Q2	Q3	Q4
	กิจกรรมหลักที่ 2.1.3 เยี่ยมเสริมพลัง เพื่อพัฒนาส่วนขาดและออกประเมิน รพ.และ รพ.สต.เพื่อรับรองผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สคร.2 จ.พิษณุโลก				
	กิจกรรมหลักที่ 2.1.4 สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร				
	กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ				
	กิจกรรมหลักที่ 2.2.1 สนับสนุนให้สถานประกอบการมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ				
	1) สนับสนุนการจัดบริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลูกจ้างในสถานประกอบการและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของประชาชนรอบๆสถานประกอบการ	ธ.ค.-66			
	2) ให้สถานประกอบการประเมินตนเองในระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาส่วนขาด			พ.ค.-67	
	3) สนับสนุนคู่มือและความรู้การทำงานให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนทำงานในกับสถานประกอบการ		ม.ค.-67		
	กิจกรรมหลักที่ 2.2.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสถานประกอบการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างและประชาชนรอบๆสถานประกอบการ				
	1) ประสานงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสถานประกอบการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างและประชาชนรอบๆสถานประกอบการ		ม.ค.-67		
	2) ทำแบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างและประชาชนรอบๆสถานประกอบการเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่			พ.ค.-67	

  
 (นายกิตติกร คำแก้ว)  
 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มงาน.....

  
 (นายสมชาย ทองกระสัน)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (ด้าน.....)

  
 (นพ.อิตยวัณ ยงย่วน)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
 แบบฟอร์มกลยุทธ์ 167 หน้า 4 of 4